



HUGH NGUYỄN

Chánh Lục Sự Quận Cam

Văn Phòng Hành Chính Quận Nam (County Administration South) | (714) 834-2500
601 N. Ross Street, Santa Ana, CA 92701

CHÀO MỪNG

Bản Tin - Tháng 12, Năm 2024

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến bản tin của Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị các cập nhật định kỳ về tin tức, thông tin và sự kiện mới nhất liên quan đến phòng ban. Tôi rất vinh dự và tự hào được phục vụ quý vị trong vai trò Chánh Lục Sự Quận. Xin vui lòng liên hệ văn phòng của tôi tại số (714) 834-2500 hoặc ghé thăm trang tại OCRecorder.com để biết thêm thông tin về phòng ban và các dịch vụ cung cấp cho công chúng.

Trân trọng,

Hugh Nguyễn
Chánh Lục Sự Quận

Trong Số Đây:

[Tin Tức và Cập Nhật](#)

[Tiếp Cận Cộng Đồng](#)

[Giải Thưởng và Công Nhận](#)

[Khách Hàng Đang Nói Gì...](#)

[Tháng 12 Trong Lịch Sử Quận Cam](#)

[Khám Phá Đó Đây](#)

Ghé thăm chúng tôi tại
OCRECORDER.COM



PHÒNG CHÁNH LỤC SỰ QUẬN CAM

TRUNG TÂM GỌI ĐIỆN

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA QUÝ VỊ
THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU: 8 GIỜ SÁNG ĐẾN 4:30 CHIỀU

(714) 834- 2500

TIN TỨC



Chánh Lục Sự Quận Cam Tổ Chức Sự Kiện "Đền Đáp Cộng Đồng" Hằng Năm Cho Liên Đoàn Thể Thao và Sinh Hoạt Cảnh Sát Santa Ana

Vào ngày 3 tháng 12, phòng ban và tôi rất tự hào khi tiếp tục truyền thống quý giá hơn một thập kỷ qua, sự kiện "Đền Đáp Cộng Đồng." Chúng tôi đã mời 34 em nhỏ từ Liên Đoàn Thể Thao và Sinh Hoạt Cảnh Sát Santa Ana (SAPAAL) tham dự cùng một vị khách đặc biệt đến từ Bắc Cực, Ông Già Noel!

Chân thành cảm ơn đội ngũ nhân viên tuyệt vời của tôi, tấm lòng ấm áp của họ đã làm cho ngày này trở nên đầy niềm vui đối với các em nhỏ. Cảm ơn tất cả các nhân viên của SAPAAL đã hợp tác cùng chúng tôi.

Tôi xin chúc SAPAAL luôn gặt hái được thành công trong mọi nỗ lực của mình khi xây dựng mối liên kết tích cực giữa thanh thiếu niên Santa Ana, gia đình các em, và các sĩ quan cảnh sát phục vụ trong cộng đồng chúng ta. Đây là một niềm vui khi Chánh Lục Sự Quận Cam có dịp làm việc cùng SAPAAL mỗi năm. Cùng với nhau, chúng ta đã mang đến một mùa lễ hội kỳ diệu cho các em nhỏ!

Liên Đoàn Thể Thao và Sinh Hoạt Cảnh Sát Santa Ana là một chương trình ngoại khóa và hỗ trợ cộng đồng dành cho thanh thiếu niên trong thành phố. Chương trình cung cấp hỗ trợ làm bài tập về nhà, cơ hội thể thao, tiếp cận văn hóa và nghệ thuật, và nhiều hoạt động khác. Mục tiêu chính là tạo điều kiện cho các em thành công, cũng như xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ lành mạnh, tích cực giữa các em, cộng đồng, gia đình, và các sĩ quan cảnh sát của thành phố.

TIN TỨC

Phòng ban tôi đã tổ chức Buổi Họp Tổng Kết Cuối Năm hằng năm để nhìn lại những thành tựu đã đạt được, vinh danh các nhân viên xuất sắc, và đặt ra mục tiêu cho năm mới sắp tới. Mỗi thành viên trong đội ngũ chúng tôi đều đóng vai trò quan trọng trong thành công chung, và tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả nhân viên vì sự tận tâm và cống hiến không ngừng nghỉ trong việc mang lại dịch vụ khách hàng hiệu quả và xuất sắc.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ quản lý tuyệt vời của mình vì sự hào phóng khi đóng góp những phần quà bốc thăm may mắn cho nhân viên. Những đóng góp của họ đã làm cho sự kiện này trở nên đáng nhớ và thú vị đối với mọi người.

Phòng ban và tôi rất mong chờ tiếp tục phục vụ cộng đồng với chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc cùng nhiều sáng kiến đổi mới trong năm 2025. Kính chúc mọi người một mùa lễ hội tràn đầy niềm vui và một năm mới tốt đẹp nhất!



TIN TỨC

Vào buổi sáng ngày 11 tháng 12, không khí lễ hội thật sự tràn ngập khắp nơi. Tôi rất vui khi được tham gia cùng các trưởng phòng ban và nhân viên tại Trung Tâm Dịch Vụ Quận (CSC) ở Santa Ana trong một buổi sáng đầy vui tươi với lễ thấp sáng cây thông và hát mừng Giáng Sinh. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cùng nhau chào đón mùa lễ hội và ghi nhận sự phục vụ khách hàng xuất sắc của nhân viên trong tất cả các phòng ban của quận.

Chân thành cảm ơn toàn thể đội ngũ nhân viên tận tụy của Chánh Lục Sự vì công việc xuất sắc và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Những nỗ lực của các bạn tạo nên sự khác biệt lớn mỗi ngày.

Cảm ơn Ủy Ban Hiếu Khách CSC vì đã tổ chức sự kiện vui tươi này và những nỗ lực trang trí cho CSC thật đẹp để du khách và nhân viên của quận thưởng thức.

Chúc mọi người một mùa lễ hội ấm áp và an toàn!



TIN TỨC

Buổi Mở Cửa Đặc Biệt Vào Thứ Bảy cuối cùng của năm 2024, diễn ra vào ngày 14 tháng 12, đã thu hút số lượng lớn người dân tại các văn phòng của chúng tôi ở Anaheim, Laguna Hills, và Santa Ana. Thật vui và xúc động khi được chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt với gia đình của các cặp đôi mới cưới. Thông qua sự kiện đặc biệt này, mục tiêu của chúng tôi là làm cho các dịch vụ hộ chiếu và hôn nhân trở nên dễ tiếp cận hơn đối với cộng đồng.

Nhân viên đã cấp tổng cộng 142 giấy phép kết hôn, thực hiện 133 lễ cưới tại các văn phòng, và tiếp nhận 33 đơn xin cấp hộ chiếu Hoa Kỳ mới. Chúc mừng tất cả các cặp đôi mới cưới đã nói "Anh/Em đồng ý" tại văn phòng của chúng tôi! Chúng tôi rất vinh dự khi được hỗ trợ các bạn trong một dịp quan trọng như vậy và cùng chia sẻ niềm vui với các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc vô bờ bến và tình yêu vĩnh cửu khi cùng nhau bắt đầu chương mới này.

Chân thành cảm ơn đội ngũ tận tụy của Chánh Lục Sự vì sự làm việc chăm chỉ, chuyên nghiệp, và tinh thần cống hiến đã làm cho các sự kiện đặc biệt của năm nay trở thành hiện thực. Cùng với nhau, chúng tôi tự hào mang lại các dịch vụ tiện lợi cho cư dân Quận Cam.



TIN TỨC



TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG



Vào ngày 6 tháng 12, đội ngũ của tôi đã chính thức khởi động mùa lễ hội và hào hứng tham gia vào các hoạt động lễ hội tại Anaheim Market Place. Anaheim Market Place đã tặng hơn 1.000 món quà miễn phí cho trẻ em như một phần của lễ kỷ niệm, với gần 2.000 người tham dự dự kiến!

Đội ngũ của tôi đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm hồ sơ hộ tịch, kết hôn, hộ chiếu và nhiều dịch vụ khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua và chào hỏi!



Vào ngày 12 tháng 12, tôi đã có cơ hội chúc mừng El Pollo Norteño tại Santa Ana nhân dịp kỷ niệm 43 năm phục vụ món gà nướng kiểu Mexico. Tôi rất vinh dự khi trao tặng giấy chứng nhận cho doanh nghiệp địa phương này trong dịp đặc biệt cùng với đội ngũ của mình.

Ngoài ra, tôi muốn khen ngợi El Pollo Norteño vì sự hào phóng của họ trong việc đóng góp cho cộng đồng thông qua các khoản tài trợ và quyên góp thực phẩm cho các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận. Những nỗ lực của họ thực sự góp phần xây dựng một tương lai mạnh mẽ và tươi sáng hơn cho cộng đồng.

Tôi chân thành chúc El Pollo Norteño tiếp tục thành công và sẽ tạo nên sự khác biệt trong nhiều năm nữa!



Vào ngày 20 tháng 12, đội ngũ của tôi đã chúc mừng Tulum Cocina Mexicana nhân dịp khai trương hoành tráng tại Thành Phố Anaheim! Đội ngũ chúng tôi rất hào hứng chúc mừng cột mốc quan trọng này của nhà hàng và rất mong đợi những lựa chọn ẩm thực tinh tế mà họ cung cấp. Thực đơn của họ không chỉ đáp ứng khẩu vị khó tính nhất mà còn tôn vinh một cách tuyệt đẹp các truyền thống phong phú của nền văn hóa và ẩm thực Mexico.

Chúng tôi chúc Tulum thành công và thịnh vượng khi mang những hương vị sôi động của Mexico đến với cộng đồng của chúng ta. Chúc cho nhà hàng tại địa điểm mới này sẽ là nơi ghi dấu nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời!

TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG

Vào ngày 21 tháng 12, đội ngũ của tôi rất tự hào khi được tham gia vào sự kiện cuối năm của Tổ Chức United Across Borders Foundation, mang niềm vui Giáng Sinh đến hàng trăm trẻ em với những món quà và đem lại nụ cười cho người lớn với các giải thưởng, quần áo, và nhu yếu phẩm.

Sự kiện đầy ắp này đã thể hiện sự hợp tác tuyệt vời giữa các tổ chức cộng đồng và các cơ quan chính phủ như Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam, khi chúng tôi chia sẻ thông tin về những dịch vụ thiết yếu có sẵn cho công chúng.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những ai đã góp phần tạo nên một ngày kỳ diệu này!



GIẢI THƯỞNG VÀ CÔNG NHẬN



Chánh Lục Sự Quận Cam
Nhân Viên Xuất Sắc Của Tháng



Chúc mừng!

Rosa

Đã Tận Tâm Cung Cấp Dịch Vụ Khách Hàng Xuất Sắc

Mỗi tháng, chúng tôi công nhận một nhân viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng. Nhân Viên Xuất Sắc Của Tháng nhận được giấy chứng nhận và tên được đặt trên bảng danh dự.

Tôi rất vui mừng thông báo Rosa Tapia là Nhân Viên Xuất Sắc Của Tháng 12.

Rosa là một thành viên của đơn vị Vận Hành Chánh Lục Sự. Với sự tận tâm, chăm chỉ và kỹ năng phục vụ khách hàng xuất sắc, Rosa là một tài sản quý giá của đội ngũ chúng tôi. Phong cách làm việc chuyên nghiệp và tử tế của cô đối với mỗi khách hàng luôn được ghi nhận. Tại quầy thông tin, Rosa trả lời các câu hỏi và hướng dẫn khách hàng một cách hiệu quả và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Phòng ban chúng tôi tự hào khi nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng khen ngợi cô. Các giám sát viên đánh giá cao chất lượng công việc của cô và cam kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ngoài ra, sự đúng giờ và tính chuyên cần tuyệt vời của Rosa là tấm gương cho mọi người noi theo.

Rosa là một thành viên nhóm tuyệt vời, luôn sẵn sàng thích nghi với những nhu cầu thay đổi của phòng ban. Không chút do dự, Rosa hỗ trợ công việc tại các văn phòng vệ tinh khi được yêu cầu và làm việc trong các Buổi Mở Cửa Đặc Biệt Vào Thứ Bảy. Những nỗ lực của cô ấy giúp các hoạt động và sự kiện đặc biệt của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Khi có đồng nghiệp mới gia nhập đội ngũ, Rosa chủ động giúp họ học các quy trình một cách chính xác. Thái độ ấm áp và thân thiện của cô đối với mọi người khiến việc làm việc cùng trở nên thật tuyệt vời.

Chúng tôi cảm ơn Rosa vì sự làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ và chúng tôi rất biết ơn khi có cô ấy trong đội ngũ của mình.

Xin hãy cùng chúng tôi chúc mừng Rosa về thành tựu này!

OCRecorder.com

GIẢI THƯỞNG VÀ CÔNG NHẬN

2024

MỌI NGƯỜI
YÊU THÍCH
CHÚNG TÔI
TRÊN Yelp

Chúng tôi tự hào công nhận
Chánh Lạc Sự Quận Cam là
một doanh nghiệp được yêu
thích trên Yelp năm 2024.

Với hơn 287 triệu đánh giá tích
lũy trên nền tảng của chúng tôi,
mọi người đã lên tiếng, và các
bạn rất được yêu quý.

Chánh Lạc Sự Quận Cam



Jeremy Stoppelman
Giám Đốc Điều Hành &
Đồng Sáng Lập, Yelp

01/11/2024

NGÀY

Đội ngũ của tôi và tôi rất hân hạnh thông báo về một giải thưởng danh giá khác từ Yelp năm 2024, ghi nhận sự phục vụ xuất sắc của cả bốn cơ sở chúng tôi.

Các văn phòng Chánh Lạc Sự Quận Cam tại Tòa Nhà Hành Chính Quận Nam, Tòa Án Cũ ở Santa Ana, các Chi Nhánh Quận Bắc và Quận Nam, tự hào phục vụ cộng đồng với nhiều dịch vụ đa dạng như hồ sơ hộ tịch (giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy kết hôn), dịch vụ hộ chiếu, lễ cưới dân sự, đăng ký tên doanh nghiệp giả định, ghi nhận bất động sản, và nhiều dịch vụ khác. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. Với hơn 6 triệu trang doanh nghiệp được xác nhận và 287 triệu đánh giá tích lũy, sự công nhận này không chỉ là một con số xếp hạng - nó phản ánh những phản hồi quý báu từ khách hàng và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên tuyệt vời của chúng tôi.

Chúng tôi tự hào trưng bày nhãn dán "Mọi Người Yêu Thích Chúng Tôi Trên Yelp" và giấy chứng nhận xác thực, những biểu tượng cho cam kết của chúng tôi trong việc tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho các cặp đôi yêu nhau.

Cảm ơn Yelp vì vinh dự này, và chân thành cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian chia sẻ trải nghiệm của mình với văn phòng chúng tôi. Chúng tôi rất vui được hỗ trợ quý vị!

OCRecorder.com

KHÁCH HÀNG ĐANG NÓI GÌ...

Dưới đây là những đánh giá từ khách hàng đã được hỗ trợ tại Trung Tâm Dịch Vụ Quận ở Santa Ana về dịch vụ hộ chiếu và đăng ký tên doanh nghiệp giả định. Cảm ơn April, Helen và Trinity vì đã nỗ lực hết mình và cung cấp dịch vụ khách hàng 5 sao.



30/12/2024



Tin tốt từ văn phòng dịch vụ Quận Cam.

"Tôi đã đến để gia hạn hộ chiếu cho con trai mình, và thật bất ngờ khi thời gian chờ rất ngắn và dịch vụ thì tuyệt vời. April tại quầy hộ chiếu thật xuất sắc – Rất thân thiện và nhanh nhẹn. Cảm ơn April – 5 sao dành cho BẠN!"

"Chào, tôi tên là Darren, và tôi muốn nói rằng Helen và Trinity rất giỏi trong việc phục vụ khách hàng. Họ đã hướng dẫn tôi từng bước để đăng ký tên doanh nghiệp."

THÁNG 12 TRONG LỊCH SỬ QUẬN CAM



*Một tấm bưu thiếp chụp Tòa Thị Chính mới của Santa Ana vào giữa những năm 1930.
(Hình ảnh do Văn Khố Quận Cam cung cấp)*

- Ngày 2 Tháng 12, 1926** Placentia chính thức trở thành thành phố với dân số khoảng 800 người.
- Ngày 3 Tháng 12, 1935** Một chiếc máy cày khổng lồ mới do Charles R. và Norman R. Post chế tạo được công bố. Mặc dù có kích thước rất lớn, nó chỉ được coi là “bản xem trước” cho chiếc máy cày lớn nhất thế giới mà anh em nhà Post sẽ hoàn thành vào năm 1937.
- Ngày 3 Tháng 12, 1935** Tòa Thị Chính Santa Ana mới theo phong cách nghệ thuật Art Deco đã được khánh thành. Mặc dù ngày nay không còn được sử dụng làm Tòa Thị Chính, nó vẫn đứng trên Main Street tại giao lộ với đường 3rd Street.
- Ngày 21 Tháng 12, 1958** Sự kiện Diễu Hành Ánh Nén mừng lễ hội đầu tiên tại Disneyland đã được tổ chức.
- Ngày 31 Tháng 12, 1923** Bản đồ khu đất cho cộng đồng người Mỹ gốc Mexico mang tên Colonia Independencia (gần Stanton) đã được nộp, đặt nền móng cho một cộng đồng tiếp tục tồn tại đến ngày nay.

Các sự kiện lịch sử được cung cấp bởi Trợ Lý Văn Khố Chris Jepsen.

Ảnh: Cung cấp bởi Văn Khố Quận Cam.

Cung cấp bởi Văn Khố Quận Cam, một chức năng dưới Văn Phòng Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn.

KHÁM PHÁ ĐÓ ĐÂY



Một nhân viên của tôi đã chụp bức ảnh về một ngôi nhà được trang trí đầy đèn lễ hội khi đi bộ qua một khu phố ở Thành Phố Quận Cam.

Ghé thăm trang web của chúng tôi tại:
OCRecorder.com

Để biết thêm thông tin về Văn Khố Quận
Cam, hãy truy cập:
OCArchives.com

Theo dõi chúng tôi trên
mạng xã hội

[@ocrecorder](https://www.instagram.com/ocrecorder)

